

ความหมายและความสำคัญของ Medication Reconciliation

คณะทำงาน Medication Reconciliation โรงพยาบาลศิริราช

ความหมายของการทำ Medication reconciliation

Medication reconciliation เป็นกระบวนการที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลรายการยาที่ผู้ป่วยใช้ที่บ้านก่อนเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลให้ได้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ในกรอบเวลาที่กำหนด ทั้งชื่อยา ขนาดรับประทาน ความถี่และวิธีใช้นั้น ๆ (รวมถึงยาที่ผู้ป่วยซื้อมารับประทานเอง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร) หลังจากที่ได้ข้อมูลรายการยาที่ผู้ป่วยใช้อย่างต่อเนื่องแล้วต้องมีการเปรียบเทียบกับรายการยาที่แพทย์สั่งเมื่อแรกรับ ขณะอยู่โรงพยาบาล ช่วงที่มีการย้ายหอผู้ป่วย และรายการยาในวันกลับบ้าน หากพบความแตกต่างของรายการยาต้องมีการบันทึกเหตุผลเพื่อสื่อสารข้อมูลกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายการยาดังกล่าวนี้นี้ต้องติดตามผู้ป่วยไปทุกรายต่อของการให้บริการทั้งในสถานพยาบาลเดียวกันและต่างสถานพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัยสูงสุดในการใช้ยา

องค์ประกอบของกระบวนการ Medication reconciliation

กระบวนการ medication reconciliation ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักดังนี้

1. Verification บันทึกรายการยา อาหารเสริม สมุนไพร ที่ผู้ป่วยได้รับ
2. Clarification ทวนสอบความถูกต้องของรายการยาที่บันทึก เพื่อให้มั่นใจว่ายาและขนาดยาที่ผู้ป่วยได้รับอยู่นั้นเหมาะสม หากสงสัยควรหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น ๆ
3. Reconciliation เปรียบเทียบยาที่ผู้ป่วยได้รับใหม่กับรายการยาที่ผู้ป่วยเคยได้รับและบันทึกการเปลี่ยนแปลงในคำสั่งใช้ยาพร้อมเหตุผล (หากเป็นไปได้)
4. Transmission เมื่อจำหน่ายผู้ป่วยให้สื่อสารรายการยาล่าสุดที่ผู้ป่วยได้รับกับตัวผู้ป่วยเองหรือกับผู้ดูแล และ ส่งตัวรายการยาดังกล่าวไปยังสถานพยาบาลกลับบ้านเพื่อรับการรักษาต่อ ในกรณีที่ผู้ป่วยย้ายแผนกหรือย้ายหอผู้ป่วยก็ควรส่งต่อข้อมูลรายการยาไปยังหน่วยงานใหม่ด้วย

แหล่งสืบค้นข้อมูลประวัติการใช้ยาของผู้ป่วย

ข้อมูลรายการยาที่ผู้ป่วยใช้อย่างต่อเนื่องนั้นสามารถสืบค้นได้จากหลาย ๆ แหล่งข้อมูล ดังนี้

1. ทบทวนเวชระเบียน ในกรณีที่ผู้ป่วยประจำของโรงพยาบาล ก่อนที่แพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรจะเข้าไปซักประวัติการใช้ยาของผู้ป่วย ควรจะทำการทบทวนประวัติการใช้ยาจากเวชระเบียนก่อนเพื่อให้ทราบประวัติการรักษาของผู้ป่วยรายนั้นอย่างคร่าว ๆ และเป็นแนวทางในการซักประวัติการใช้ยาถึงโรคประจำตัวและรายการยาที่ใช้เป็นประจำ (เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน กรณีที่ผู้ป่วยนำยามาไม่ครบ เช่นในผู้ป่วยโรคไตที่ต้องมีการฟอกเลือด อาจจะได้รับยาเพิ่มการสร้างเม็ดเลือดเฉพาะหลังทำการฟอกเลือด ผู้ป่วยก็อาจจะไม่นำยาดังกล่าวมาด้วย การที่เภสัชกรได้ทบทวนเวชระเบียนอย่างละเอียดจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์มากขึ้น)